



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๒๐๕ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ประธานกรรมการ	
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	รองประธานกรรมการ	
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ	
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ	
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ	
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กรรมการ	
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวขวัญหล้า	ชัยชนะ	กรรมการ

นางสาวธันย์รดี	เกตุนวม	กรรมการ
นางสาวสังวาลย์	สิทธิธรรม	กรรมการ
นางนิตยา	คำสอาด	กรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตนานิชกุล	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นางจุฑาทิพย์	แก้วละมุล	กรรมการ
นางสาวขจรจิตร	ธำรงวิศว	กรรมการ
นางวนิดา	โลทกิจ	กรรมการ
นางสาวจารุวรินทร์	พาทีสุนทรศิริ	กรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	กรรมการ
นางสาววาสนา	ลักษณะนิติ	กรรมการ
นางสาวแววตา	พันธ์งาม	กรรมการ
นางสาวมารีสา	มัสตุล	กรรมการ
นางสาวจารุดา	สีสังข์	กรรมการและเลขานุการ
นางพัชริดา	บุญสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายปรัชญา	ลาแพงดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 ๒. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่หน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี
 ๓. แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบทุกพันธกิจ
 ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม